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บทความ: เกษตรอินทรีย วถิียโสธร...แนวทางการเกษตรจาก

เมืองเกษตรอินทรียตนแบบของประเทศไทย 
ปกฉัตร ชูติวิศทุธิ ์

สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

______________________________________________________________________________________________________________ 

การอางอิง: ปกฉัตร ชูติวิศุทธิ์. (2562). เกษตรอินทรีย วิถียโสธร...แนวทางการเกษตรจากเมืองเกษตรอินทรียตนแบบของประเทศไทย. วารสาร

ส่ิงแวดลอม, ปที่ 23 (ฉบับที่ 2). 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

เมื่อกลาวถึงคําวา “เกษตรอินทรีย” เช่ือวาผูคนสวนใหญคงมีความคุนเคย หรืออยางนอยตองเคยไดยิน

คําๆ น้ีกันมาบาง โดยเฉพาะกลุมคนที่มีความใสใจในเรื่องสุขภาพ และตองการบริโภคอาหารที่ปลอดจากสารเคมี

ตกคาง ซึ่งการทําเกษตรอินทรียเปนหน่ึงในแนวทางการทําเกษตรกรรมที่มุงเนนความย่ังยืนของสิ่งแวดลอมและ

ระบบนิเวศ โดยไมมีการใชสารเคมีในกระบวนการ ไมวาจะเปนปุยเคมี ยาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืช หรือฮอรโมน

เรงการเจริญเติบโตของพืช ผลผลิตที่ไดจึงมีความเปนมิตรตอผูบริโภคและไมสงผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งการทําเกษตรอินทรียยังสนับสนุนใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และคํานึงถึงระบบนิเวศในแหลงทํา

การเกษตรน้ันๆ จึงนับไดวาเปนวิถีทางที่สงเสริมใหเกิดความย่ังยืนตอทั้งชุมชนในภาคเกษตรกรรม ภาคสังคม และ

ตอสภาวะแวดลอมที่อยูรอบตัวเรา 

 

และเมื่อกลาวถึงการทําเกษตรอินทรีย จังหวัดหน่ึงที่ควรกลาวถึงในฐานะเมืองเกษตรอินทรียตนแบบของ

ประเทศไทยก็คือจังหวัด “ยโสธร” ซึ่งเปนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนดานเกษตรอินทรียผานการจัดทําวิสัยทัศนและ

การใชยุทธศาสตรจังหวัด โดยบุคคลที่มีสวนสําคัญในการผลักดันการทําเกษตรอินทรียภายในจังหวัดยโสธรให

แพรหลาย และเกิดการสงเสริมอยางตอเน่ืองและเปนระบบ คือนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ซึ่งปจจุบันดํารง

ตําแหนงรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรองปลัดบุญธรรม เคยดํารงตําแหนงนายอําเภอ ณ อําเภอไทยเจริญ 

จังหวัดยโสธรในระหวางป พ.ศ. 2547 – 2550 และไดกลับไปรับตําแหนงผูวาราชการจังหวัดยโสธรในป พ.ศ. 

2558 ซึ่งขณะดํารงตําแหนงผูวาฯ รองปลัดบุญธรรมไดผลักดันการทําเกษตรอินทรียในยโสธรดวยยุทธวิธีตางๆ 

รวมทั้งไดเขียนหนังสือ “เกษตรอินทรีย วิถียโสธร” และเปนแรงผลักดันใหเกิดหนังสือ “เครือขายคนกลาคืนถิ่น 

จังหวัดยโสธร” และหนังสือนิทานคําคลองจอง “อีเลงเคงโคง เกษตรสุขสันต ขุนคันคาก” ผลงานการแตงและวาด

ภาพโดยครูชีวัน วิสาสะ ซึ่งผูเขียนไดมีโอกาสพูดคุยกับรองปลัดบุญธรรมในเรื่องการขับเคลื่อนการทําเกษตร
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อินทรียในจังหวัดยโสธร ต้ังแตเมื่อครั้งที่ทานยังดํารงตําแหนงผูวาฯ และการสนับสนุนสงเสริมที่ทานไดดําเนินการ

มาจนถึงปจจุบัน  

 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัด ดวยวิสัยทัศน “ยโสธร เมืองแหงวิถีอีสาน เกษตรอินทรียกาวไกลสูสากล” 

จากการระดมวิสัยทัศนในการพัฒนาจังหวัด ต้ังแตเมื่อครั้งรองปลัดบุญธรรมยังดํารงตําแหนงนายอําเภอ

ไทยเจริญ ซึ่งขับเคลื่อนโดยผูวาราชการจังหวัดยโสธรในยุคน้ัน ทําใหไดคําตอบวายโสธรจะมุงทําการพัฒนาเกษตร

อินทรียใหกาวไปสูระดับสากล ดวยพ้ืนฐานที่ทางจังหวัดมีกลุมเกษตรกรที่ทําการเกษตรอินทรียเปนทุนอยูกอนแลว 

และไดมีการดําเนินการมานานกวา 10 ป จึงเปนจุดแข็งที่นํามาใชเปนวิสัยทัศนของจังหวัดต้ังแตป พ.ศ. 2548 เปน

ตนมา และวิสัยทัศนน้ีก็ยังคงอยูมาจนถึงป พ.ศ. 2558 ที่รองปลัดบุญธรรมไดมีโอกาสกลับไปเปนผูวาราชการ

จังหวัดยโสธร ทานจึงมีความต้ังใจที่จะสานตอวิสัยทัศน และขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัด “ยโสธร เมืองแหงวิถี

อีสาน เกษตรอินทรียกาวไกลสูสากล” ตอในยุคของทาน 
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ในประเด็นที่สองที่รองปลัดบุญธรรมไดบอกเลาใหผูเขียนฟงคือ จังหวัดยโสธรมีการกําหนดจุดยืนของ

จังหวัดไว 3 ประการดวยกัน ไดแก การเกษตร วัฒนธรรมวิถีอีสาน และการทองเที่ยว โดยมองในเชิงการตลาดวา

อะไรที่จะเปนจุดขายและสรางความแตกตางใหกับยโสธร การทําเกษตรอินทรียจึงไดรับการหยิบยกขึ้นมาเปน

ประเด็นสําคัญ เพราะนอกจากจะเปนจุดขายใหกับทางจังหวัดไดแลว ยังสอดรับกับกระแสโลก ในเรื่อง “ตลาดสี

เขียว (Green market)” และ “ผลิตภัณฑสีเขียว (Green product)” เน่ืองจากทุกวันน้ีผูบริโภคมีความสนใจใน

เรื่องสุขภาพกันมากขึ้น และยังสอดคลองกับการเขาสูสังคมผูสูงวัย ที่ตองมีการเนนในเรื่องของสุขภาพ ทั้งรองปลัด

บุญธรรมยังมองในเชิงของเกษตรกรวา การสนับสนุนเกษตรอินทรียจะทําใหเกษตรกรมีความมั่นคงในแงรายได 

เน่ืองจากผลผลิตที่ไดจากเกษตรอินทรียมักมีราคาสูงกวาการทําเกษตรทั่วไป และยังสงเสริมในเรื่องสุขภาพของตัว

เกษตรกรเอง ทั้งน้ีเพราะมีการศึกษามาแลววาในจังหวัดยโสธร เมื่อเปรียบเทียบกลุมเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบ

ปกติกับกลุมที่ทําการเกษตรอินทรีย พบวาอัตราการเขาโรงพยาบาลของกลุมที่ทําเกษตรอินทรียจะเกิดขึ้นนอยกวา 

 

การขยายวงเกษตรอินทรีย...สงเสริมกลุมเกษตรกรอินทรียเดิมใหมีการขยายตัวออกไป 

สิ่งหน่ึงที่ยังคงเปนประเด็นในเรื่องเกษตรอินทรีย ซึ่งรองปลัดบุญธรรมไดช้ีใหเห็นคือ การรับรูของคนไทย

ในเรื่องเกษตรอินทรีย ซึ่งสวนใหญแลวยังคงมีความเขาใจที่ไมถูกตอง โดยเฉพาะความแตกตางระหวางการปลูก

พืชไรดิน (Hydroponics) พืชปลอดภัยภายใตมาตรฐาน GAP (Good agricultural practice) และพืชเกษตร

อินทรีย 

“การรับรูของคนไทยเก่ียวกับเกษตรอินทรีย สวนใหญแลวยังคงมีความเขาใจที่ไมถูกตอง เชน เขาใจวาผักไฮโดร

โพนิกเปนเกษตรอินทรีย ซึ่งไมใช พืชปลอดภัยเปนเกษตรอินทรีย ซึ่งไมใชอีกเหมือนกัน การทําเกษตรอินทรียไมได

จําเปนตองเริ่มตนจากเกษตรปลอดภัย ณ วันน้ีถาเราเริ่มตนต้ังใจจะทําเกษตรอินทรีย เราสามารถเริ่มตนได ถึงเรา

จะทําเกษตรปลอดภัยมา แตเมื่อมาทําเกษตรอินทรียก็ตองมาเริ่มตนนับหน่ึงใหมเหมือนกัน เพราะแนวความคิด

เปนคนละอยาง เกษตรปลอดภัยคือการลดการใชสารเคมี ยาฆาแมลง อยูในอัตราที่ควบคุมและปลอดภัย แตยังคง

มีการใช แตเกษตรอินทรียคือไมมีการใชใดๆ เลย เพราะฉะน้ันถึงจะทําเกษตรปลอดภัยมาก็ตองมาทําการนับหน่ึง

ใหม จึงมีการทําการทบทวน ปรึกษาทั้งเกษตรกรและผูรูตางๆ ศึกษาหาขอมูลและมาวางยุทธศาสตรจากปญหาที่

พบ วาทําไมเกษตรอินทรียถึงไมมีการขยายในชวงเวลา 10 ปที่ผานมา” 
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สิ่งที่สําคัญที่สุดในการวางยุทธศาสตรสําหรับรองปลัดบุญธรรมคือ “การสรางความตระหนักและรับรู” 

ใหกับกลุมเกษตรกร โดยเปนหน่ึงในยุทธศาสตรของจังหวัดที่มีการกําหนดไวจากทั้งหมด 4 ยุทธศาสตรดวยกันคือ 

1) สรางกระแสการรับรูและการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย 2) ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย และการใช

ประโยชนในพ้ืนที่ใหเต็มศักยภาพ 3) เพ่ิมความสามารถในการรับซื้อและสงเสริมการแปรรูปเพ่ิมมูลคาผลผลิต

เกษตรอินทรีย 4) เพ่ิมตลาด และเพ่ิมชองทางการจําหนายในและตางประเทศ ซึ่งในสวนของการสรางความ

ตระหนักและการรับรูใหกับเกษตรกร รองปลัดบุญธรรมไดลงไปดําเนินการดวยตัวเอง โดยประเด็นสําคัญที่ทานได

กลาวไวคือตองตอบคําถามของพ่ีนองเกษตรกร วาการทําเกษตรอินทรียไมใชการขายเพียงเพ่ือสรางรายได แตตอง

เปนการทําดวยแรงบันดาลใจ คือตองมีใจรักที่จะทําเปนแรงกระตุน โดยตัวทานในฐานะผูวาฯ ในขณะน้ันมี

หนาที่จุดกระแสสรางแรงกระตุน และใชเกษตรกรที่ทําการเกษตรอินทรียอยูกอนแลวเปนเครือขาย เพ่ือเปน

ตัวอยางใหเกษตรกรรายอ่ืนๆ เห็นวาคนที่ทําแลวเปนอยางไร  

 

ในสวนของการใหคําปรึกษาแกจังหวัดอ่ืนๆ ที่ตองการดําเนินการเรื่องเกษตรอินทรีย สิ่งที่รองปลัดบุญ

ธรรมใหคําแนะนําคือ ตองดูบริบทของพ้ืนที่เสียกอน และที่สําคัญคือเรื่องคน ทานไดใหขอขบคิดไวอยางนาสนใจวา 

“คนทําเกษตรอินทรีย ตองเปนคนที่ทําดวยหัวใจ และหัวใจตองมีความรัก ความรักตองมีอยู 3 ประการก็คือ 
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ตองรักตัวเองและครอบครัว ก็บอกเขาวา คุณอยากจะมีชีวิตที่ยืนยาว สุขภาพอนามัยที่แข็งแรงใชไหม ถาคุณคิด

อยางน้ัน การทําเกษตรอินทรีย คุณไมไดไปของเก่ียวกับสารเคมียาฆาแมลง ซึ่งมีผลงานวิจัยวามีผลกระทบตอ

สุขภาพ คุณก็จะไดใชชีวิตอยูกับครอบครัว อยางที่สอง รักตอผูอ่ืน รักตอผูบริโภค เพราะวาคุณจะเอาสิ่งที่ดีใหผูอ่ืน 

ถาคุณปลูกสิ่งไมดีมีสารเคมีปนเปอน ผูบริโภคก็ไดรับผลกระทบไปดวย ก็คือคุณตองรักคนอ่ืน ซึ่งก็เปนไปตามหลัก

ศาสนาพุทธเรา อยางทีส่ามก็คือรักในโลก รักสิ่งแวดลอม ถาคุณทําดวยความรัก มันจะย่ังยืน” 

 

รองปลัดบุญธรรมยังเนนยํ้าวาการทําดวยใจรัก จะชวยใหการทําเกษตรอินทรียเกิดขึ้นไดอยางย่ังยืนมั่นคง 

ตางจากการทําตามกลไกตลาด ที่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงไดเสมอ แตถาเกษตรกรเองต้ังใจทําอยางตอเน่ือง ไม

วานโยบายหรือตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร เกษตรกรก็ยังคงรักและมีความสุขที่จะทําเกษตรอินทรียอยูน่ันเอง 

 

“คนกลาคนืถ่ิน” สงเสริมคนรุนใหมสูการทําเกษตรอินทรีย ปรับเปลี่ยนความคิดสูแนวการเกษตรแบบด้ังเดิม 

ในมุมมองของรองปลัดบุญธรรม การทําเกษตรอินทรียไมใชเรื่องใหมเลย แตเปนสิ่งที่ทํากันมาแตด้ังเดิม 

คือไมมีการใชปุยเคมียาฆาแมลง การทําเกษตรอินทรียที่จริงแลวจึงเปนการกลับสูธรรมชาติ ตามวิถีด้ังเดิมที่บรรพ

บุรุษของเราไดทํากันมา 

 

การจะสนับสนุนเกษตรกรใหหันมาทําเกษตรอินทรีย จึงตองปรับเปลี่ยนแนวความคิดที่มีกันอยูในปจจุบัน 

โดยรองปลัดบุญธรรมไดใชยุทธศาสตร “คนกลาคืนถ่ิน” ซึ่งเปนสวนหน่ึงของยุทธศาสตรที่ 1 (สรางกระแสการ

รับรูและการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย) เน่ืองมาจากการคนพบวาเกษตรกรในยโสธรสวนใหญเปนผู

ที่เขาสูชวงอายุสูงวัย การถายทอดสรางสะพานเช่ือมระหวางรุนตอรุนจึงเปนสิ่งสําคัญ ทําใหเกิดการรวบรวมคนรุน

ใหมที่มีการศึกษาหลากหลาย ใหกลับมาทําเกษตรอินทรียที่จังหวัดยโสธร และต้ังเปนเครือขายคนกลาคืนถิ่น 
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ซึ่งหลังการรวบรวมเกษตรกรรุนใหมน้ี รองปลัดบุญธรรมไดริเริ่มใหมีการออกหนังสือ “เครือขายคนกลา

คืนถิ่น จังหวัดยโสธร” งานเขียนซึ่งรวบรวมแรงบันดาลใจ ความมุงมั่นต้ังใจ และแนวทางการทําเกษตรของคนรุน

ใหมที่ประยุกตใชความรู วิทยาการ และเทคโนโลยีตางๆ ทั้งเกษตรกรนักเพาะเห็ด เกษตรกรผูสรางตนแบบ

โรงเรียนพริกอินทรีย และเกษตรกรผูต้ังกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตปุยอินทรียและขาวอินทรีย ซึ่งการรวมกลุมน้ีทําให

เกิดการพัฒนาไปสูการทําเกษตรอินทรียเพ่ิมมากขึ้น โดยในแงของการสนับสนุน รองปลัดบุญธรรมไดใชวิธีกระตุน

ใหเกษตรกรรุนใหมมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการทําเกษตรอินทรีย  

“เรากระตุนใหเขามีสวนรวม การสนับสนุนเราสนับสนุนทางออม เชน แนะนําเรื่องชองทางการตลาด ผลิตภัณฑ 

อยางมีนองที่ทําไอติมขาวเมาอินทรีย พยายามใหเขายืนดวยตัวเอง เราเปนผูใหคําแนะนํา ที่เหลือก็เปนยุทธศาสตร

อ่ืนๆ ที่ขับเคลื่อน” 
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การจัดทําสํามะโนเกษตรอินทรีย และมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย 

เมื่อครั้งรองปลัดบุญธรรมไปดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดยโสธร ประเด็นหน่ึงที่เปนปญหาในขณะน้ัน

คือขอมูลเก่ียวกับเกษตรอินทรียจากแตละหนวยงานยังมีความไมสอดคลองกัน ทั้งขอมูลพ้ืนที่และขอมูลของตัว

เกษตรกรเอง ทานจึงริเริ่มใหมีการพัฒนาระบบ “สํามะโนเกษตรอินทรีย” เพ่ือเปนการสํารวจเบ้ืองตน และจัดทํา

เปนฐานขอมูลในภายหลัง  

 

ซึ่งการเอาขอมูลจากทุกหนวยงานมาบูรณาการทําใหพบวา ในขณะน้ันจังหวัดยโสธรมีการทําเกษตร

อินทรียอยูประมาณ 37,000 – 38,000 ไร และเมื่อมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวาง

จังหวัดยโสธรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณในป พ.ศ. 2559 เพ่ือจัดใหยโสธรเปนจังหวัดตนแบบในการทําเกษตร

อินทรีย จึงมีการตกลงเปาหมายรวมกันวาในระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) จะมีการขยายพ้ืนที่เกษตร

อินทรียใหไดอยางนอย 100,000 ไร ซึ่งทางจังหวัดยโสธรสามารถบรรลุเปาหมายน้ีไดต้ังแตป พ.ศ. 2560 และ

ปจจุบันพ้ืนที่เกษตรอินทรียไดขยายตัวไปแตะที่ 200,000 ไรแลว เน่ืองจากไดนโยบายขาวลานไรของกรมการขาว

เขามาชวยเสริม และแม MOU ที่ทํารวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณจะหมดวาระลง การทําเกษตรอินทรียใน

จังหวัดยโสธรก็ยังคงเดินหนาตอไป  
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รองปลัดบุญธรรมกลาววา การทําสํามะโนเกษตรอินทรียมีจุดประสงคเพ่ือใหรูวาในยโสธรมีคนทําเกษตร

อินทรียอยูมากนอยเทาใด เน่ืองจากการทําเกษตรอินทรียจะมีอยูดวยกัน 2 องคประกอบ คือ 1) กระบวนการผลิต 

ซึ่งโดยมาตรฐานตองไมมีการใชปุยเคมีและยาฆาแมลง รวมทั้งผานมาตรฐานอ่ืนๆ ตามขอกําหนด และ 2) 

กระบวนการรับรอง ซึ่งทั้งในยโสธรและจังหวัดอ่ืนๆ ของประเทศไทย มีเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรียแตไมไดผาน

การรับรองอยูไมนอย เน่ืองจากการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียตองมีคาใชจาย  

“เราก็สํารวจสํามะโน ตองการใหรูวาคนที่ทําและไดรับการรับรองแลว ไดรับการรับรองอะไรบาง กับมีคนที่ทํา

เกษตรอินทรียแบบธรรมชาติแตไมไดเขาสูกระบวนการรับรอง เราตองการขอมูลตรงน้ี อันน้ีคือสํามะโนเกษตร

อินทรีย” 

 

ในสวนของมาตรฐาน เดิมทางจังหวัดยโสธรสนับสนุนในเรื่องคาใชจายในการรับรองมาตรฐานบางสวน ซึ่งการออก

มาตรฐานน้ีเองเปนจุดที่รองปลัดบุญธรรมต้ังคําถาม วามาตรฐานใดบางที่เกษตรกรจําเปนตองขอคํารับรอง  

“ก็ต้ังคําถามวา มาตรฐานที่ขอรับรอง ขายไดทุกที่ทั่วโลกไหม ซึ่งไมใช มันขึ้นอยูกับวาที่ที่เราจะสงไปขายเขา

ตองการมาตรฐานใด ก็เลยเปลี่ยนความคิดวาเราจะผลิตและขอการรับรองตามตลาดที่เราจะไปขาย ก็คือใชหลัก

ตลาดนําการผลิต เชน เราจะไปขายอเมริกา ก็ตองขอ USDA (United States Department of Agriculture) ให

ได ขายเยอรมันก็ตองขอมาตรฐาน CERES (Certification of Environmental Standards) จะขาย EU ก็ตองขอ

ตามมาตรฐาน EU แคนาดาก็ตองเปนมาตรฐาน COR (Canada Organic Regime) ของญี่ปุนก็ JAS (Japanese 

Agricultural Standard) คือตองถามวาติดตอคาขายกับใคร เราตองปรับเราเขามาตรฐาน ไมใชเอาตัวเราเปนตัว

ต้ัง” 

 

อีกคําถามหน่ึงที่สําคัญไมแพกัน คือการขอมาตรฐานสําหรับสินคาเกษตรอินทรียที่ขายภายในประเทศไทย วามี

ความจําเปนตองขอมาตรฐานในระดับสากลที่มีคาใชจาย และมีอยูหลากหลายมาตรฐานมากนอยเพียงใด  

“ก็กลับมาสูคําถามวา ขาวเราสงไปขายตางประเทศหมดไหม ซึ่งไมหมด คําถามก็คือเราจําเปนตองขอการรับรองที่

มีคาใชจายสูงเพ่ือขายในประเทศโดยไมไดขายตางประเทศไหม ถาเราแยกตลาด มีตลาดในประเทศ ตลาดใน

ประเทศก็แยกเปน 2 กลุม คือตลาดในทองถิ่นก็คือในตัวจังหวัดเอง กับจังหวัดอ่ืนๆ ในประเทศไทย อีกตลาดหน่ึง

คือตลาดที่สงออก กับคําถามวาเราจําเปนตองผลิตและขอรับรองในมาตรฐานระดับสากลเพ่ือจําหนายในทองถิ่น

ไหม ก็ไมจําเปน และการรับรองมาตรฐานระบบสากลของประเทศตางๆ มันเหมาะกับแปลงใหญๆ เพราะฉะน้ันก็

เลยเกิดระบบรับรองมาตรฐานอีกระบบขึ้นมาก็คือระบบมาตรฐาน PGS (Participatory Guarantee System) 
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เรียกวาระบบการมีสวนรวม ระบบน้ีก็คือใชเกษตรกรดวยกันเองเปนคนรับรอง ซึ่งเหมาะกับเกษตรกรรายยอยและ

แปลงเล็กๆ” 

 

จากการบอกเลาของรองปลัดบุญธรรม มีการใชระบบ PGS ในหลายประเทศเพ่ือเปนตัวชวยในการรับรอง

ผลิตภัณฑ จึงมีการกําหนดวาผลิตผลทีจ่ะนําไปขายตางประเทศจะทําการขอการรับรองโดยใชมาตรฐานสากล สวน

ผลิตผลเกษตรอินทรียที่ขายภายในประเทศไทยสามารถใชมาตรฐาน PGS ได แตเพราะยังมีเกษตรกรที่ทําเกษตร

อินทรียดวยวิถีธรรมชาติ แตยังไมมีการขอรับรองมาตรฐานใดๆ จึงเปนที่มาของการออกมาตรฐานในระดับจังหวัด 

หรือมาตรฐานเกษตรอินทรียยโสธรขั้นพื้นฐาน (Yasothon Basic Organic Standard, Yaso BOS) 

“มันควรจะมีมาตรฐานทองถิ่น มาตรฐานจังหวัด โดยใชจังหวัดเปนตัวการันตีวากลุมคน เกษตรกรคนน้ี ผลิตดวย

กระบวนการเกษตรอินทรีย โดยเราไมตองการใหเกษตรกรเอาตัวเองไปการันตี เราจะใชหนวยงานอ่ืนของจังหวัด

เปนตัวการันตี ถึงเขาจะยังไมไดมาตรฐาน PGS หรือมาตรฐานสากล แตโดยสาระสําคัญเขาผลิตดวยกระบวนการ

เกษตรอินทรีย อาจจะไมครบถวนบางเรื่อง เชน แนวกันชนอาจจะสั้นไปครึ่งเมตร เพราะไมอยางน้ันทุกคนจะบอก

วาเกษตรอินทรียทํายาก การขอรับรองก็ยากและมีคาใชจาย คนก็จะทอ เพราะฉะน้ันเราสรางมาตรฐานตรงน้ีเปน

มาตรฐานต้ังตน เพ่ือใหคนไดพัฒนา แลวก็มีกําลังใจในการไปตอได ถาใครไดมาตรฐานสากลแลวก็คืออยูขั้น

อุดมศึกษา ถาใครได PGS ก็ขั้นมัธยม ถาขั้นประถมก็ BOS เพ่ือใหเขากาวไปตอได” 
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“อีเลงเคงโคง เกษตรสขุสนัต ขุนคนัคาก” ปลูกฝงเกษตรอินทรียสูเยาวชน สงตอแนวคิดจากรุนสูรุน 

หน่ึงในแนวทางที่นาสนใจในการสงเสริมเกษตรอินทรียของรองปลัดบุญธรรม คือการปลูกฝงแนวคิดน้ีสู

เยาวชนผานหนังสือนิทาน โดยใชตัวเอกจากนิทานเด็กที่มีช่ือเสียงกวางขวางอยาง “อีเลงเคงโคง” เจาหานหนาตา

บูดบ้ึงผูสงเสียงเปนเพลง ผลงานการแตงและวาดภาพโดยครูชีวัน วิสาสะ ผูสรางสรรคนิทานชุดน้ีตอเน่ืองมากวา 

20 ปแลว และจากการริเริ่มโดยรองปลัดบุญธรรมน้ีเอง ครูชีวันจึงไดแตงนิทานเรื่อง “อีเลงเคงโคง เกษตรสุขสันต 

ขุนคันคาก” ที่มีตัวละครเพ่ิมเติมขึ้นมาคือ ขุนคันคาก หรือก็คือคางคกในภาษาอีสาน ผูพาตัวละครเอกอยางเจา

หานอีเลงเคงโคงไปรูจักกับโทษของการใชสารเคมีผานผลรายที่เกิดกับตัวละครชาวเกษตรกร และบอกเลาถึงขอดี

ของการหันมาทําเกษตรอินทรีย ซึ่งตอนหน่ึงของนิทานคําคลองจองน้ีไดกลาวไววา 

 

“ทํานาทําไร  ใหรักชีวิต 

ปลูกพืชปลอดพิษ  คิดถึงลูกหลาน 

เกษตรอินทรีย  มีแตโบราณ 

ชวยกันสืบสาน  มูลมังกาลกอน”   

 

โดยรองปลัดบุญธรรมมองการณไกลวา นิทานภาพน้ีจะเปนทั้งสื่อสงเสริมการอาน เปนสื่อในการสงตอ

แนวคิดเกษตรอินทรียสูเยาวชน ซึ่งในวันขางหนาจะเติบโตขึ้นมาเปนคนรุนใหมในจังหวัดยโสธร รวมทั้งยังเปนการ

กระจายความรูสูคนในวัยผูใหญ ที่จะตองเปนผูอานนิทานใหลูกหลานฟงอีกดวย 

“เราก็คาดหวังวา จะปลูกฝงต้ังแตเด็กใหซึมซับในเรื่องเกษตรอินทรีย และเด็กยังอานเองไมได คนที่มาอานก็คือพอ

แมปูยาตายาย ก็ไดอานจะไดซึมซับเอาไป วาเรื่องเกษตรอินทรียเปนอยางไร” 

 

ไมใชแคพืชผกัผลไม แตรวมไปถึงไขไกและปลาอินทรยี 

นอกจากพืชผลที่ปลูกผานกระบวนการเกษตรอินทรียแลว จังหวัดยโสธรยังมีการสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยง

ไกไขและปลาโดยวิถีทางเกษตรอินทรียอีกดวย ซึ่งในสวนของไขไกอินทรีย มีการดําเนินการผานทางสํานักงานปศุ

สัตวจังหวัด โดยเริ่มตนกันต้ังแตกระบวนการเลี้ยงไก และอาหารที่นํามาใชในการเลี้ยง  

“สวนใหญก็จะเปนเกษตรกรที่เคยทําเกษตรอินทรียแลวขยาย เพราะจะมีตนทุนที่ดีกวา ไขไกอินทรียคือเริ่มที่

กระบวนการเลี้ยง การปลูก กระบวนการรับรอง กระบวนการเลี้ยงก็เปนไปตามเง่ือนไขคือ อาหารที่ใชมาจากระบบ

อินทรีย เปนพืชผักในแปลง เชน ขาวโพด รําขาว เปนกระบวนการที่ไมมีสารเคมีเขามาเก่ียวของ แตถาจะไปซื้อ
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อาหารที่อ่ืนก็ตองดูวาอาหารน้ันมีการรับรองวาเปนเกษตรอินทรีย ก็ทําใหเกิดศูนยกลางทําหนาที่ผลิตอาหารจาก

ระบบ เปนศูนยกลางใหกับเครือขาย”  

 

ในสวนของปลาอินทรีย ซึ่งดําเนินการผานสํานักงานประมงจังหวัด รองปลัดบุญธรรมเทาความใหฟงวา

การทําปลาอินทรียของยโสธรเริ่มตนมาจากปลาตะเพียน ซึ่งเปนวัตถุดิบในการทําปลาสม อาหารขึ้นช่ือของจังหวัด 

โดยแตเดิมตองมีการสั่งปลาตะเพียนมาจากจังหวัดทางภาคกลาง การจะผลิตต้ังแตตนทางจึงตองมีการศึกษาวิธี

เลี้ยงปลาตะเพียน ซึ่งสุดทายแลวพัฒนามาสูการเลี้ยงปลาตะเพียนในนาขาวอินทรีย 

“ประมงเขาก็วิจัย ก็ไดใชอาหารธรรมชาติคือ ผํา และทดลองเลี้ยงในนาขาว ก็ไดผลคอนขางดี ก็พัฒนาตอยอดไป

เรื่อย เพราะแตเดิมถาเลี้ยงปลาในนาขาว ใชสารเคมีปลาไมรอด ในนาขาวมีผลยืนยันชัดเจน ความอุดมสมบูรณโดย

ธรรมชาติ เพราะเราไมไปรังแกเขา” 

 

จากกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย สูกระบวนการสงเสริมการตลาด 

นอกจากจะสงเสริมการทําเกษตรอินทรียซึ่งเปนตนทางของกระบวนการแลว จังหวัดยโสธรยังสงเสริม

เกษตรกรในเรื่องการตลาด เพ่ือหาชองทางในการจําหนายผลิตผลทางการเกษตรใหกับเกษตรกร ทั้งในรูปแบบการ

ประชาสัมพันธผานการจัดงาน ‘Yasothon Organic Fair’ รวมทั้งการจัดกิจกรรม ‘รวมลงขันชวนกันไปทํานา’ ที่

เปดโอกาสใหคนทั่วไปไดเขามาเปน ‘หุนสวน’ จับคูลงทุนทํานากับชาวนาอินทรีย โดยจะไดผลผลิตเปนขาวอินทรีย

ตามสัดสวนของการลงทุน 

“สงเสริมการตลาดเราก็ตองสรางแหลงจําหนาย ที่เรามาจัดงานเอาผลผลิตมาขายก็เปนรูปแบบหน่ึง แตที่เราทํา

มากกวาน้ันก็คือสรางการรับรูใหกับคนในกรุงเทพฯ ใหเพ่ือนฝูงไดรูจัก ตระหนัก และมีสวนรวมในการบริโภค ผม

จะใชคําหน่ึง คือพลังของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงการผลิตได ถาคนบริโภคผลผลิตอินทรียมากขึ้น เกษตรกรก็มี

แรงจูงใจที่จะทํามากขึ้น เพราะฉะน้ันก็ตองสรางการตลาด สรางการรับรู คือพยายามใหกระแสเกษตรอินทรียไปสู

ผูบริโภค แลวเราก็จัดอีกกิจกรรมหน่ึงที่เปนกิจกรรมเชิงประชาสัมพันธ คือ รวมลงขันชวนกันไปทํานา คือใหคน

เมืองที่อยากจะทํานา ไมมีที่นาเปนของตัวเอง ไปเปนหุนสวนกับทางเกษตรกร ตามเง่ือนไขที่จังหวัดกําหนดไว แลว

พอผลิตเสร็จเขาก็เอาขาวสงใหเรา เราจะไปดําเองหรือไปเก่ียวเองก็ได อันน้ีเปนการขายลวงหนาแลวก็เปนการ

ประชาสัมพันธไปดวย” 
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ในสวนของ “Yasothon Organic Fair” เอง ก็ไมไดเปนการจัดงานเพียงเพ่ือจะขายผลิตภัณฑทาง

การเกษตร แตเปนการสงเสริมการตลาดในระยะยาวเพ่ือใหเกษตรกรอินทรียมีตลาดที่จะจัดจําหนายอยางย่ังยืน 

“จริงๆ เคยมีการจัดงานเก่ียวกับเกษตรอินทรีย แตเราเปลี่ยนแนวคิด คือเราไมไดจัดเพ่ือเอาคนมาขาย เราจัดเพ่ือ

สรางการตลาด แลวก็เชิญนักธุกิจ ผูเก่ียวของกับเกษตรอินทรียที่สนใจมา คือเปนการนําเสนอผลผลิตของเรา แต

ไมไดเนนวาจะตองมาขายใหไดเยอะ แตเนนวาคนที่มา ไดเห็นวามีผลผลิตอะไร ทําใหมีการสั่งซื้อโดยตรงกับ

เกษตรกร” 

 

ในสวนของการขยายแนวความคิดเกษตรอินทรียไปสูจังหวัดอ่ืนๆ รองปลัดบุญธรรมกลาววากระทรวง

เกษตรและสหกรณมีเปาหมายที่จะขยายเรื่องเกษตรอินทรียไปยังอีกหลายจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งจังหวัดอ่ืนๆ 

สามารถเขามาศึกษาหาความรูจาก “Smart Organic Farm” หรือ “ศูนยการเรียนรูเกษตรอินทรียยโสธร” ที่

สรางขึ้นสําหรับผูสนใจมาดูงานเกษตรอินทรียของจังหวัด เพ่ือใหคนทั่วไปสามารถมาเรียนรูไดตลอดทั้งป แมจะอยู

ในชวงเวลานอกฤดูกาลผลิต 
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เมื่อไดรับรูเรื่องราวต้ังแตเมื่อครั้งที่รองปลัดบุญธรรมยังเปนผูวาฯ ณ จังหวัดยโสธรจวบมาจนถึงปจจุบัน 

เช่ือวาทุกทานคงจะเห็นไดถึงความต้ังใจและใสใจในการกอราง ผลักดัน และสงเสริมเกษตรอินทรียใหเกิดขึ้นใน

จังหวัดยโสธรอยางเปนปกแผน และมีการสานตออยางย่ังยืนมั่งคง รวมทั้งเปนแบบอยางใหกับจังหวัดอ่ืนๆ ที่มุง

หมายจะทําการเกษตรอินทรีย ซึ่งเปนแนวทางที่ไมเพียงสงผลดีตอสุขภาพของตัวเกษตรกรเองและผูบริโภค แตยัง

เปนหนทางที่จะชวยรักษาสิ่งแวดลอม คือรักษาทั้งผืนดินที่เราอยูอาศัย แหลงนํ้าที่เราอุปโภคบริโภค และอากาศที่

เราใชในการหายใจ การที่ไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ย่ิงเปนเหตุผลสําคัญที่เราควรสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย

ใหเกิดอยางกวางขวาง ที่แมผูไมใชเกษตรกรก็สามารถทําไดผานการสนับสนุนผลิตภัณฑจากกระบวนการเกษตร

อินทรีย อยางที่รองปลัดบุญธรรมไดกลาวไวใหฟงอยางนาสนใจวา “พลังของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงการผลิตได” 

___________________________________________________________________________________ 
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